

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2025

Căn cứ Quyết định số 729/QĐUBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác “Dân vận chính quyền” năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong trường học. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận gắn với triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tích cực triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục.

II. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Nhà trường quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác dân vận; triển khai, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền; phân công lãnh đạo phụ trách và chuyên viên theo dõi, tham mưu công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký xây dựng mô hình và có từ 01 - 02 điển hình “Dân vận khéo”.

- Triển khai, thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân; thực hiện đảm bảo quy định về chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với Nhân dân.



- Kiểm tra thực hiện công tác dân vận năm 2025 lồng ghép trong các cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

III. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Nhà trường chỉ đạo tới cán bộ giáo viên nhân viên tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Trọng tâm là Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 729/QĐOUBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

2. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Trọng tâm là Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 729/QĐOUBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.; các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025... xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ năm học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chuyên môn. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

3. Triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện dân chủ ở cơ sở; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính thực chất hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; duy trì và cải thiện các chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Nhà trường, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên vi phạm, gây nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động.

4. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân

Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, thủ trưởng trong việc tiếp công dân định kỳ. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

5. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Tích cực triển khai các phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Yêu cầu CBGV, nhân viên đăng ký xây dựng mô hình và có từ 01- 02 **điển hình "Dân vận khéo trong năm 2025"**.

6. Công tác phối hợp với các đoàn thể trong công tác dân vận

Nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân

7. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác dân vận

Ban giám hiệu học tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

8. Tổ chức thực hiện

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tập thể chi bộ, cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên lựa chọn nội dung đăng ký mô hình dân vận khéo năm 2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học.

Báo cáo kết quả sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác dân vận chính quyền



và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 về Phòng Nội vụ đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 của trường TH Nguyễn Bá Ngọc.

Nơi nhận:

- Phòng nội vụ TP;
- BGH, GV, NV;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nhuận